

# กทปส. เดินหน้ารับฟังประชาพิจารณ์ 4 ภาค ในหัวข้อ เรื่อง การมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส อย่างยั่งยืน กับแผนปี 2557 และในอนาคต

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. เปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้พิการทั้งหลายได้เข้าถึงการบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ได้อย่างทั่วถึง และการคุ้มครองสิทธิของผู้พิการในฐานะที่เป็นผู้บริโภคหรือผู้ได้รับผลกระทบจากกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และแผนงานกว่าหลายล้านบาทในปี 2557

สำนักงาน กสทช. โดย กลุ่มงานกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ได้เปิดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง **“การส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส อย่างยั่งยืน”** ทั้งหมด 4 ภาค คือ จังหวัดตรัง ขอนแก่น เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ เพื่อให้มีแนวความคิดที่หลากหลายตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย สะท้อนปัญหาที่แท้จริงในปัจจุบันและตลอดจนถึงอนาคต ในทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ ส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านกิจการกระจาย กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการทั้ง 5 ประเภท คือ ผู้พิการทางการมองเห็น กลุ่มผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย กลุ่มผู้พิการทางกายหรือความเคลื่อนไหว กลุ่มผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม กลุ่มผู้พิการทางสติปัญญา ตลอดจนถึงกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศไทย โดยทาง กทปส. จะนำความคิดเห็นดังกล่าวไปปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้อง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีศักยภาพ และพัฒนาอย่างยั่งยืน

พลอากาศเอก ฐเรศ ปุณศรี ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. กล่าวว่า กทปส. จัดตั้งขึ้นใน

สำนักงาน กสทช. ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๕๒ (๒) มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุน เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส ตลอดจน อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้พิการทั้งหลายได้เข้าถึงการบริการด้านกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ได้อย่างทั่วถึง และการคุ้มครองสิทธิของผู้พิการในฐานะที่ เป็นผู้บริโภคหรือผู้ได้รับผลกระทบจากกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ซึ่ง ประเทศไทยในปัจจุบันมีผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส อยู่จำนวนมาก และยังคงใช้ชีวิตด้วยความยากลำบาก มักถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และขาดโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานโดยทั่วไปของรัฐ อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาเหล่านั้นขาดการเหลียวแลจากสังคมและไม่พัฒนาตนเองได้อย่างที่ควรจะเป็น ซึ่งเราเองต้องการให้เกิด ความเสมอภาคทางสังคมกับกลุ่มคนเหล่านี้อย่างยิ่ง

โดยที่ผ่านมา กลุ่มเป้าหมายต่างมีความคิดเห็นหลากหลาย ไม่ว่าจะต้องการให้ มีความหลากหลายในด้าน โทรคมนาคมขั้นพื้นฐานในทุกพื้นที่ของประเทศ ตอบโจทย์ของคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผลักดันให้มีภาษา มือ หรือตัวหนังสือวีงด้านล่างให้มากขึ้น สำหรับการบริการ หรือกระทั่งคนพิการไม่มีการศึกษา ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยี จะทำอย่างไรให้เครื่องมือสื่อสารอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เข้าถึง เกิดความเข้าใจได้ง่าย หรือมีอบรมเรื่องการใช้ งาน เพื่อให้ช่วยเหลือตนเองได้ ส่วนของภาค NGO ยังมีข้อเสนอแนะคือ ต้องการให้มองที่บุคคลมีรายได้น้อย คน ด้อยโอกาส เราควรมองถึงเรื่องสิทธิและศักดิ์ศรีของคนเป็นสำคัญ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและเข้าถึงกลุ่มคน เหล่านี้ สื่อในสาขาต่างๆ ที่ควรมองเห็นและให้ความสำคัญที่จริงจัง

การเดินทางรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ กทปส. มีเปิดโอกาสรับฟังแนวทางข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุอีกในพื้นที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2556 และจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 นี้